

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ วิชชิกเนเจอร์ II มิตรทาวน์ (สยาม) ของบริษัท สยามนิวٹر จำกัด

ลำดับ	ปัญหาข้อซักถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
1	คุณวรรณัท วิวรกิจ	- ก่อนที่จะประชุมจะขอตกลงเรื่องเวลาในการประชุมและขอแนะนำตัวก่อนว่าเป็นตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่มีความแออัดมากไปแล้ว ในส่วนของกำหนดการนั้นในส่วนของกรกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับที่มีเวลาถึง 40 นาที คิดันขอตัดออกเพื่อจะให้มีเวลาในการซักถามมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อกำหนดตกลงร่วมกันในวันนี้นะคะ	คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร	- ได้ค่ะ ถ้าเช่นนั้นทางเราขอเสนอสรุปผลการประชุมครั้งที่ 1 ของโครงการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ค่ะ
2	คุณก้องศักดิ์	- คุณก็รื้อถอนตึก 5 ชั้น ลงครั้งเดียว แล้วกระบวนการรื้อถอนอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลสิ่งแวดล้อมหรือไม่ บริษัทเดิมบอกว่าเกี่ยว คุณเปิดแล้วแบบนี้ชาวบ้านจะคิดยังไง สถาปนิกพวกคุณฟังไว้เลยแล้วค่อยมาคุยกันว่าคุณออกแบบยังไง ครั้งแรกมีนัดมาวันที่ 27 ธันวาคม ครั้งที่แล้วนับเป็นครั้งที่เท่าไร แล้วคุณมีไคอะแกรมว่าต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไง ผมอยากให้อำนาจตามกฎหมาย คุณนับเป็นครั้งที่สองแต่ผมว่ามันยังไม่เริ่มเลยผมไม่อยากจะตั้งตั้งแต่ตอนแรก	คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ บจก.สยาม นิวٹر	- ขอชี้แจงการจัดประชุมและเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์การนัดวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นครั้งที่ 1 แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายยังคงคิดว่ายังไม่ครบถ้วนในทางที่คนไม่สะดวกมาทางเราจะจัดประชุมครั้งที่ 3 เพิ่มเติมให้ แต่การประชุมครั้งที่ 1 จะต้องใส่ในเล่มรายงาน ส่วนในการที่รื้อถอนทางเราจะนับเป็นที่ว่าง แต่ทางบริษัทเดิมจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างการรื้อถอนโครงการจะต้องใส่ในรายงาน ส่วนบริษัทที่ 2 จะใส่ในรายงานเป็นพื้นที่ว่าง แต่ทางเราก็ต้องแล้วแต่ความสมควรว่าทางชุมชนจะให้ใส่ในเล่มรายงานเราจะใส่ในรายงานให้ - ส่วนการประชุมครั้งที่แล้วที่ข้อมูลต่างๆยังไม่ครบถ้วนทางเราจะใส่ให้ครบถ้วน
3	คุณวรรณัท วิวรกิจ	- ทางเราต้องขอ deadline ว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและในส่วนที่แก้ไขครบเมื่อไร สิ่งที่เราขอได้ไม่ครบละสิ่งที่สำคัญก็ยังไม่ครบ คุณต้องให้เกียรติพวกเราด้วย เจ้าของโครงการต้องมานั่งคุยกับดิฉันตรงนี้ จะได้มา	คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร	- ทางทีมไปส่งเอกสารเพิ่มเติม จะมีรื้อยกหน้าว่า ที่ส่งเพิ่มมีแบบของทุกฝั่งจากการประชุมครั้งที่แล้วจะมีข้อห่วงกังวลเรื่องผู้รับเหมา และการใช้น้ำประปาที่ทางนิติบุคคลวิช 1 เป็นคนถาม

ลำดับ	ปัญหาข้อซักถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
		รับฟังว่าเป็นอย่างไร		และทางเขตราชเทวีกี่เข้ามาด้วย
4	คุณเชิด คุณก้องศักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - สาเหตุที่นำไปสู่การร้องเรียน เราพูดไปหลายครั้ง ในการรื้อถอนไม่มีการอะไรกันเลย เราบอกให้มีอะไรกันหน่อยเพราะฝุ่นเยอะ แล้วก็หยุดไปอาทิตย์ถัดมาวันก็กลับมารื้อถอนเหมือนเดิม บริเวณนี้มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งเราก็อาศัยอยู่มาเป็น 10 กว่าปีแล้ว - Set back มีที่ดินที่ติดกับถนนเพชรบุรีแค่คนเดียว สามารถสร้างอาคารสูงได้จริงหรือ? - แต่พวกเราที่อาศัยอยู่แถวนี้เราเรียนได้ทุกวัน ดีหนึ่งดีสองก็จะก่อสร้าง คุณรื้อถอนก็ไม่คิดจะป้องกันเรา ไม่รู้ทำไมถึงมาเปิดเกมส์ยาวกับพวกผม พวกผมไม่ใช่ไม่มีความรู้นะพวกเราเริ่มจากไม่มีความรู้แต่เราก็เริ่มหาความรู้ ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ไม่ดี ต่อบริษัท ขึ้นที่ดินของพวกคุณ เอาบ่อน้ำบาดาลเข้ามา 6 เมตร พวกโครงสร้างได้ดิน ลักไก่ แต่บางที่ก็แอบทำที่จอดรถล้าเข้ามา และการคิด Setback ที่คิดอยากถนนใหญ่ซึ่งถนนหน้าโครงการกว้าง 10 เมตร มันคิด Setback จากถนนใหญ่ซึ่งให้อาคารคุณสูง 40 ชั้นและถนนหน้าโครงการเพื่อแบ่งถนนให้ถึง 10 เมตร เพื่อน้อยอะไรไม่รู้ และวัดได้จริงหรือ และวิช 1 คุณเคยถามไหมว่าคนข้างในซอยเขาได้รับผลกระทบอะไรมาหลายหลาย มากแค่ไหนมีใบเหลืองคกของตกจากการก่อสร้าง บางคนไม่พูดไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบ เขาได้รับผลกระทบแต่เขาแค่ไม่พูด 	<p>คุณไกรวิทย์ สถาปนิกโครงการ</p> <p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการ สิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องความสูงอาคาร Set back ทั้งสองด้าน ทั้งซอยเพชรบุรี 20 และถนนเพชรบุรี ผ่านตามกฎหมาย - ถนนหน้าโครงการกว้าง 10 เมตร สามารถสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอย 30,000 ตารางเมตรได้ - ขอทำเอกสารเรื่อง Set back เพื่อสอบถามและยืนยันกับทางราชการ - ยืนยันไม่มีที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน
5	คุณวรรณัทธ์ วิวรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - คุณจะใช้รถเข้าทางไหน จากฝั่งช่วงก่อสร้างเพราะคุณเอาถังขยะไปไว้ด้านหลัง จะไปใช้อาคารถนนฝั่งส่วนบุคคลใหม่ ที่จอดรถมีที่จอดรถ 202 คันหายไปไหน 100 กว่าคัน แล้วมีการรองรับยังไง ต้อง 1 ต่อ 1 ใหม่ถ้ากรณีรถจอดเยอะจะไปจอดรถที่ไหน - ปัญหาไฟไหม้ทุกคนจะวิ่งลงจากอาคาร คุณมีที่ขึ้นให้ลูกบ้านคุณไหม คนจะเข้าคนจะออกก็ต้องจุกมากองกันอยู่ตรงนี้มีมีการรองรับพอไหม ที่จอดรถแค่ 	<p>ดร.อรุณ ศิริงานุสรณ์ บจก.สยาม นิวตอร์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ที่จอดรถคิดตามข้อกำหนด พื้นที่ใช้สอยอาคาร/120 ตึกของเรามีระบบป้องกันอัคคีภัยและกำลังติดต่อเรื่องที่ดินดับเพลิงพญาไท นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านที่ติดซอยเพชรบุรี 20 - โครงการจัดให้มีระบบดับเพลิงภายในอาคาร - ช่วงก่อสร้าง บ้านพักคนงานอยู่นอกโครงการ แคมป์พักคนงาน

ลำดับ	ปัญหาข้อซักถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
		นี้ไม่พอมิแต่ตายกับตาย		<p>ต้องอยู่ข้างนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานช่วงก่อสร้าง จะเป็นผู้คอนเทนเนอร์ - ประเด็นการเข้า-ออกโครงการ ซอยด้านขวามือ(ถนน ส่วนบุคคล) จะมีการสร้างกำแพงปิดตาย - จะย้ายตำแหน่งห้องน้ำคนงานช่วงก่อสร้าง
6	<p>คุณวรนันท์ วิวรกิจ</p> <p>คุณก้องศักดิ์ คุณวรนันท์ วิวรกิจ</p> <p>คุณก้องศักดิ์</p> <p>คุณวรนันท์ วิวรกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนเพชรบุรี รถติดมากเขาจะถอยเข้า-ออก จอดๆ ให้เสียช่องจราจร คิดชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ พร้อมเบอร์โทร จะต้องติดต่อได้จริง อะไรก็ตามต้องติดชื่อโครงการและเจ้าของโครงการไว้ด้วยบริเวณด้านหน้าโครงการในช่วงก่อสร้าง และติดรถบรรทุกด้วย - รัศมีวงเลี้ยวของรถใหญ่พอไหม - รปภ. ที่คอยดูแลความสะดวกรถเข้า-ออกโครงการ ไม่ดูรถที่สัญจรไปมา บริเวณถนนเพชรบุรีเลย จึงห่วงกังวลเรื่องอุบัติเหตุ - คิดชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการในช่วงก่อสร้าง และติดป้ายรถบรรทุกด้วย - มาตรการ เรื่องเวลาก่อสร้าง การเปิดหน้าดิน หลังพระอาทิตย์ตกต้องไม่ทำการก่อสร้าง ระหว่าง 5 โมงเย็นต้องไม่มีการก่อสร้างเสียงดัง - ผู้รับเหมาไม่สนใจโยนเหล็กเสียงดัง ผู้รับเหมาก็ไม่ว่างเบาๆ กลางวันทำงานไม่ได้มันร้อนหรือยัง ใจโครงการอื่น เวลา 02.00 น. ยังมีเสียงโยนเหล็ก และ(แสดงตัวอย่างเสียงที่บันทึกจากโครงการอื่น) - เหตุเกิดจากเจ้าของโครงการ เร่งผู้รับเหมา เพราะถ้าเกินเวลาจะโดนปรับ - การก่อสร้างโครงการ ขอให้ทำในช่วงเวลากลางวัน - การประชุมครั้งต่อไป ขอเชิญเจ้าของโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย - หลังเวลา 17.00 น. จะไม่มีการปฏิบัติงานตัดเหล็ก กระเบื้อง กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง - ระบุเบอร์ติดต่อด้วยว่าจะแจ้ง/ติดต่อกับใคร 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข</p> <p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสากัทธ</p> <p>ดร.อรุณ ศิริจิงานุสรณ์ บจก.สยามนิวตริ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทางโครงการต้องเป็นผู้กำกับผู้รับเหมาอีกทีทางเราขอแจ้งในส่วนของมาตรการในเรื่องการทำรายงานตรวจ สอบมอเตอร์ ถ้าไม่ทำ ปรับ 1,000,000 บาท ส่งเข้าไปที่ สผ. - จะแจ้งให้ผู้บริหารให้รับทราบ เรื่องเข้าร่วมประชุม - จะเพิ่มมาตรการตามที่ประชุม

ลำดับ	ปัญหาข้อซักถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
	คุณก้องศักดิ์	- การวางระบบบำบัดต้องเกินระยะ 6 เมตร จากขอบ โครงการ	คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร	- จะทำการย้ายระบบบำบัด และทำการแก้ไขแบบที่ถูกลบนำเสนอ - จากเรื่องร้องเรียนข้างต้นทางที่ปรึกษาได้สอบถาม ข้อร้องเรียน จากหน่วยงานแล้ว ได้ข้อมูลมาบางส่วน จึงอยากทราบ รายละเอียดมาตรการ และข้อห่วงกังวล ที่ต้องการเพิ่มเติมจากผู้ ร่วมประชุมเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
7	คุณก้องศักดิ์	- ขอมฝั่งก่อสร้างของโครงการ - มาตรการ การก่อสร้างชั้นใต้ดิน Sheet pile ไม่เพียงพอ - ทางโครงการจะมีการให้รถเข้า-ออกขอยด้านขวามือหรือไม่ - ตอนรื้อถอนโครงการทางเราที่ไม่ต้องการให้ใช้ขอยด้านขวามือ แต่ทาง คุณก็ใช้ ให้ระบุลงไปในมาตรการให้ชัดเจน - ให้ติดตั้ง Metal Sheet ให้ด้วยในช่วงการก่อสร้าง	ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ บจก.สยาม นิวٹر	-ทางโครงการจะสร้างกำแพงปิดตายขอยด้านขวามือ เพื่อไม่ให้ สามารถเข้า – ออกได้ - จะระบุในมาตรการว่าใช้ถนนฝั่งขอยเพชรบุรี 20
8	คุณวรรณัท วิวรกิจ	- การคลุมตึก ส่วนมากคลุมไม่ทั่วทั้งตึก ทำให้วัสดุตกหล่นลงมาข้างล่าง - ควรทำสัญญาระหว่าง เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา ให้เห็นว่า เมื่อเกิด ข้อร้องเรียนจะสามารถติดต่อใคร ได้บ้าง	ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ บจก.สยาม นิวٹر	- ทางโครงการรับ ไปแจ้งผู้รับเหมาเรื่องคลุมอาคาร - ทางโครงการรับ ไปทำไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมเบอร์โทรที่ ติดต่อได้ตลอด
9	คุณก้องศักดิ์	- แบบเดิมความสูงอาคารสูงเท่าไร	คุณไกรวิทย์ สถาปนิกโครงการ	- แบบเดิมสูง 168.40 เมตร อาคารมีความสูงชันกว่าของเดิม 6 เมตร เป็น 174.50 เมตร เนื่องจากความสูงระหว่างชั้นเพิ่มขึ้น แต่ จำนวนชั้นเท่าเดิม 40 ชั้น
10	คุณวรรณัท วิวรกิจ	- เวลาเกิดเพลิงไหม้ คุณมีที่ขึ้นให้ลูกบ้าน ไหม ทุกคนวิ่งหนีออกมาเอา ของออกมามีการเข้าดับเพลิงก็ยากจะมีการจัดการยัง ไง	คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร	- เรื่องดับเพลิง โครงการมีจุดรวมพล ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้ พักอาศัยภายในโครงการได้ และรถดับเพลิงสามารถวิ่งรอบ โครงการได้

ลำดับ	ปัญหาข้อซักถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
11	คุณวรรณที่ วิวรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำ ไม่มีการมุดท่อออกไปด้านอื่นใช้ใหม่ - ห้องเครื่อง ปล่องควัน ลมร้อนอยู่ที่ไหน - อยากให้ลงมาดูตอนกลางคืน ดูเรื่องก่อสร้างบ้าง 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p> <p>ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ บจก.สยาม นิวٹر</p> <p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำโครงการ ระบายออกชอยเพชรบุรี 20 ที่เดียว - อยู่ด้านทิศตะวันตก และจะปรับตำแหน่งห้องเครื่อง ปล่องควัน ลมร้อนใหม่ ไปฝั่งที่เป็นพื้นที่โล่ง - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
12	คุณก้องศักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ใช้สอยอาคาร ไม่เกิน 30,000 ตารางเมตร แน่นะ? - เกณฑ์ OSR โชนนี้เท่าไร 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่า OSR ร้อยละ 3
		<ul style="list-style-type: none"> - ต้องจัดให้มีพื้นที่ซึมน้ำ และพื้นที่สีเขียวต้องไม่ทำหลอก - ขอเอกสารครบชุด แบบทุกชั้น - ระยะที่แสดง ให้เป็นระยะจริง เพราะจะเดินวัดจริง - ถนนรอบอาคารต้อง 6 เมตร และต้องไม่มีส่วนยื่นออกมา - แบบที่ขอต้องครบทุกแบบ - แสดงผังช่วงก่อสร้าง - รัศมีวงเลี้ยว - ผังจราจรช่วงก่อสร้าง - ขั้นตอนของสิ่งแวดล้อม หลังจากยื่นผ่านแล้ว ที่ปรึกษาดูถึง ขั้นตอนไหน - อย่าทำเหมือนที่ผ่านมา ในการตั้งครนจะไม่มาทางแขน ขวางทางชาวบ้าน 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในส่วนของการทำรายงานมอร์นิเตอร์แล้วแต่เจ้าของโครงการจะว่าจ้าง ที่ปรึกษาไหนในการตรวจสอบมอร์นิเตอร์ เจ้าของโครงการจะจ้างต่อไหม
13	คุณวรรณที่ วิวรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางร้องเรียน 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ทราบว่าการประชุมครั้งต่อไปต้องการจะเป็นวันธรรมดา

ลำดับ	ปัญหาข้อคำถาม		ตอบคำถาม	
	ผู้ถาม	รายละเอียด	ผู้ตอบ	รายละเอียด
		<ul style="list-style-type: none"> - ระบุเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน ควรระบุมากกว่า 1 เบอร์ และสามารถตรวจสอบได้ - คุณควรมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อรับฟัง - ถ้าไม่ชัดเจนตามที่ขอ เจอกันในศาล - รดเก็บข้อมูลฟอยส่วนใหญ่มาตอนกลางคืน หรือเช้ามืดเลย ให้แสดงผังการจราจรเก็บข้อมูลฟอยให้ชัดเจน 	<p>ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<p>หรือวันเสาร์อาทิตย์ เพราะครั้งก่อนจัดในวันธรรมดาทางหน่วยงานราชการ จะสะดวกเป็นวันธรรมดา เพราะรอบที่แล้วมาหลายหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะใส่ชื่อห่วงกังวลที่ได้จากการประชุมลงในมาตรการฯ
14	คุณก้องศักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - การบดบังแสงแดด แยกเดือนให้ชัดเจน ขอเป็นลิให้ดูชัดเจน ถ้าฟาดไปบ้านผมขนาดนี้ถือว่าแต่ตากผ้าไม่แห้ง แต่โซล่าเซลล์คงต้องทิ้งเลย 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จะนำไปปรับแก้ไขค่ะ
15	คุณวรรณที่ วิวรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - จุดจอดรถขยะ โครงการมีร้านค้าใหม่ บางโครงการมีร้านทำเล็บต้องแยกเป็นขยะคิดเชื้อทางเราดูอย่างละเอียดการออกแบบดีให้สวยงามควรนึกถึงการสะท้อนแสงจากอาคารโครงการ - ประกันภัย หลังจากเกิดโครงการ เวลาตีกล่ม เพลงใหม่ มีประกันภัยเพื่อคนรอบข้างบ้างไหม? - เศษปูน ฝุ่น ดินอยู่ท่อน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่ดี - การประชุมครั้งนี้ ขอให้เป็นการประชุมครั้งแรก - การส่งเอกสารแบบ ไม่ใช่ไปแล้วแค่ครั้ง หรือคุยกับแม่บ้าน ควรขอพบเจ้าของบ้าน 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีร้านทำเล็บ - ไม่มีห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
16	คุณเชิด	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารที่ขอเพิ่มควรทำให้ชัดเจน (ปริ้นสี) และครบถ้วน 	<p>คุณสุชาวดี ศรีสุข ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก. วสาภัทร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ค่ะ ทางเราจะจัดส่งให้ค่ะ

สรุปการประชุม :

1. จัดส่งสรุปการประชุมครั้งที่ 2 ภายใน 15 วัน
2. นำส่งแบบทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์

3. มาตรการ/ข้อห่วงกังวล ควรระบุในเล่ม
4. ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุม

1. ให้โครงการทำให้ได้อย่างที่พูด มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การก่อสร้างโครงการต้องไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้
3. ปัญหาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมก่อนขึ้นโครงการมีวัสดุตกหล่นและดำเนินการในยามวิกาล
4. มาตรการการก่อสร้างของ พรบ.ความปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในระหว่างการค้าดำเนินการขอให้เข้มงวดในการดำเนินการดังกล่าว
5. แสดงความจริงใจในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงให้มาก ๆ
6. การกระทำการออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนหรือไม่/มากแค่ไหน
7. บริษัทผู้รับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อเสนอของชุมชนด้วย อย่างอ้างแต่เพียงกฎหมายอย่างเดียว
8. เจ้าของโครงการต้องควบคุมการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อเสนอแนะของชุมชน
9. ระหว่างการก่อสร้างโครงการควรแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบและผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบอย่างชัดเจน
10. ควรมีแบบสอบถามหมู่บ้านข้างเคียง ก่อนการก่อสร้าง
11. หากจะทำการก่อสร้างควรป้องกันมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควรหาที่กั้นมาถักันการทำงานของคนงาน และป้องกันเสียงโดยการกำซั้บผู้รับเหมาและกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน